

Trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ ngày 07 đến ngày 09.7.2024 các đơn vị các trường THCS, trường THCS – THPT, trường liên cấp tại Hà Nội mở cổng đăng ký trực tuyến để phụ huynh đăng ký cho con vào lớp 6 năm học 2024-2025. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng trường THCS Giang Biên đã tổ chức thành công buổi tuyển sinh đầu tiên chào đón quý phụ huynh và các em học sinh lớp 6 năm học 2024-2025.

Chuẩn bị năm học mới, Trường THCS Giang Biên lại được chào đón một thế hệ học sinh mới với nhiều niềm vui tươi, phấn khởi. Trong niềm vui hân hoan, từ 7:30 sáng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Giang Biên đã có mặt tại trường để chuẩn bị công tác tuyển sinh.



Tập thể cán bộ, giáo viên thực hiện công tác tuyển sinh đăng kí vào lớp 6 năm học 2024 – 2025



Các thầy cô trong ban tiếp nhận hồ sơ

Bắt đầu giờ làm việc, không khí tại sảnh nhà A trường THCS Giang Biên trở nên tấp nập, rộn ràng. Nhà trường hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em học sinh đến tham gia buổi đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 năm học 2024 – 2025. Những bạn nhỏ rụt rè, nép sát cạnh bố mẹ, có lẽ bước chân vào sân trường THCS Giang Biên - một môi trường mới, chắc hẳn trong mỗi em học sinh lớp 6 cũng đều có những bỡ ngỡ, hồi hộp riêng. Nhưng sự nhiệt tình, chu đáo và ân cần của các thầy cô trường THCS Giang Biên ngay từ buổi tuyển sinh đầu tiên đã xua tan cho các em cảm giác đó.



Các em học sinh lớp 6 cùng bố mẹ đến đăng kí tuyển sinh



Các bạn nhỏ háo hức theo cha mẹ đến trường nhập học, làm quen ngôi trường mới.



Các thầy cô nhiệt tình, chu đáo đón chào và hướng dẫn tuyển sinh

Theo hướng dẫn, phụ huynh đăng nhập Cổng thông tin tuyển sinh của Sở <https://tsdaucap.hanoi.gov.vn>, sau đó làm theo các bước hướng dẫn. Phụ huynh bắt đầu đăng ký chính thức từ 0 giờ ngày 7/7 đến 24 giờ ngày 9/7. Phụ huynh cần nhập chính xác thông tin số điện thoại thông báo, email để nhận được các thông báo tuyển sinh. Để việc đăng ký trực tuyến diễn ra thuận lợi hơn nhà trường đã phân công đội ngũ giáo viên hỗ trợ phụ huynh việc đăng ký trực tuyến.



Các thầy cô trường THCS Giang Biên hỗ trợ đăng ký trực tuyến cho phụ huynh

Sau khi đăng kí trực tuyến, các thầy cô tiếp nhận hồ sơ của các con. Nhà trường còn tạo ra một nhóm Zalo chung cho tất cả phụ huynh đăng kí tuyển sinh vào lớp 6 cùng tham gia để tiện nhắc nhở, trao đổi các thông tin trường lớp.



Các thầy cô hướng dẫn phụ huynh truy cập nhóm Zalo chung của PHHS Khối 6 năm học 2024 - 2025

Buổi tuyển sinh trực tuyến được sự theo dõi và chỉ đạo trực tiếp từ phía Ban giám hiệu nhà trường, cô Trần Thị Thanh Hà – Hiệu trưởng nhà trường và cô Hoàng Ngọc Mến – Phó hiệu trưởng nhà trường nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.



Cô giáo Trần Thị Thanh Hà – Hiệu trưởng nhà trường.



Cô giáo Hoàng Ngọc Mến – Phó hiệu trưởng nhà trường

Đồng thời nhà trường cũng tổ chức cho phụ huynh đăng kí đồng phục và SGK, giúp các con chuẩn bị chu đáo cho năm học mới.



Phụ huynh đăng kí đồng phục và SGK

Trong buổi tuyển sinh, nhà trường còn chiếu những đoạn video ngắn ghi lại những hoạt động cũng như thành tích của trường những năm học vừa qua để phụ huynh và học sinh có thể hiểu hơn về mái trường mình đã chọn cho con em gắn bó trong những năm học sắp tới. Video giới thiệu trường đã tái hiện lại những sự kiện, hoạt động của nhà trường, thành tích nổi bật của các học sinh,... Có lẽ,

đây cũng chính là động lực để các em học sinh chăm chỉ cố gắng học tập dưới mái trường THCS Giang Biên.

Buổi tuyển sinh trực tuyến đầu tiên kết thúc với 185 học sinh đăng kí. Chào đón các em về ngôi nhà mới THCS Giang Biên, mong rằng tất cả các em sẽ có khoảng thời gian được học tập, rèn luyện dưới mái trường THCS Giang Biên thật nhiều kỉ niệm khó quên.

Người viết tin bài: Nguyễn Thị Hoài Thu